

เลือก
ชีวิต
และมีชีวิต

พันธุกิจแนน แรคแลนด์

เลือกชีวิตและมีชีวิต

โดย

โจและแนน แรคแลนด์

พระเจ้าพระผู้สร้างของเราทรงเป็นผู้ประทานของขวัญที่ดีที่สุดและสมบูรณ์ทั้งสิ้น พระองค์ทรงดีต่อทุกคน และพระเมตตาของพระองค์ก็อยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งปวง – รวมทั้งท่านด้วย!

พระเจ้าไม่ได้ทรงเป็นผู้ประทานสิ่งชั่วร้ายหรือความพ่ายแพ้ และก็ไม่มีผู้ใดที่จะทำอะไรพระองค์ได้ ความชั่วร้ายและหายนะในชีวิตของเราไม่ได้มาจากพระผู้สร้างผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรัก แต่มาจากศัตรูของมวลมนุษย์ นั่นคือซาตานและเหล่าวิญญาณชั่ว พระเจ้าทรงส่งพระเยซูเข้ามาในโลกเพื่อทำลายกิจการของปราชัยของเราและประทานชีวิตที่ครบบริบูรณ์ให้แก่เรา

ขโมย (ซาตาน) นั้นยอมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย เรา (พระเยซู) ได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ (ยอห์น 10:10)

พระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้ คือเพื่อทรงทำลายกิจการของมาร (1 ยอห์น 3:8)

พระเจ้าทรงจัดเตรียมวิถีสำหรับท่านที่จะเป็นอิสระจากอำนาจของซาตานและความบาปซึ่งส่งผลไปสู่ความตาย พระองค์ได้ทรงกำหนดแผนการที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเมื่อเราเดินตาม เราก็จะได้ชัยชนะและได้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ – ทั้งในเวลานี้และในยุคที่จะมาถึง เราเชื่อว่าโดยการอ่านเนื้อหาที่ herein ท่านจะเข้าใจถึงความตั้งใจและข้อเสนอที่มหัศจรรย์ของพระเจ้า นั่นคือ **เลือกชีวิตและมีชีวิต!**

ข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตาย ... เพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิต เพื่อท่านและลูกหลานของท่านจะได้มีชีวิตอยู่ (เฉลยธรรมบัญญัติ 30:19)

ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผู้ที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิต (1 ยอห์น 5:12)

บทที่ 1

ท่านจะมีชีวิตนิรันดร์

พระวาทะของพระเจ้าสอนว่าชีวิตของท่านประกอบด้วยสามส่วน

ขอรักษาทั้ง (1) วิญญาณ และ (2) จิตใจ และ (3) ร่างกาย ของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียน ... (1 เธสะโลนิกา 5:23)

อธิบายเพิ่มเติมคือ

ท่านเป็นจิตวิญญาณ

ท่านมีจิตใจ (ความคิด, อารมณ์, ความตั้งใจ)

ท่านมีชีวิตในร่างกาย

หลายคนใช้เวลาและความสนใจต่อร่างกายและจิตใจมาก แต่ไม่เคยคำนึงถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของจิตวิญญาณที่เป็นนิรันดร์ซึ่งชีวิตถูกส่งออกมา

มนุษย์วิญญาณของท่านหรือมนุษย์ตัวในเป็นตัวจริงของท่าน – เป็นส่วนของท่านซึ่งจะไม่หยุดที่จะดำรงอยู่ เมื่อร่างกายตายไป จิตวิญญาณของท่านจะดำรงอยู่ตลอดนิรันดร์ เพราะจิตวิญญาณไม่เคยตาย

อย่างไรก็ตามประเด็นก็คือว่าท่านจะเลือกที่จะมีชีวิตนิรันดร์อยู่กับพระเจ้าหรือพรากจากการทรงสถิตของพระองค์ตลอดกาล

เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ (โรม 6:23)

ผู้ใดที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิตนั้น ก็ถูกทิ้งลงไปในบึงไฟ (วิวรณ์ 20:15)

(พวกเหล่านี้) จะต้องออกไปรับโทษอยู่เป็นนิตย์ แต่ผู้ชอบธรรมจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ (มัทธิว 25:46)

ความชอบธรรมเป็นผลจากการบังเกิดใหม่ในฝ่ายวิญญาณของท่านเท่านั้น

ความชอบธรรมแสดงถึงว่าคุณคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าได้ พระเจ้าทรงมองดูและจะตอบสนองท่านราวกับว่าท่านไม่เคยทำผิดบาปมาก่อนเลย!

โดยไม่เกี่ยวข้องกับการทำดีหรือมีศีลธรรม *ทุกคน* ได้ทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า

ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาป เราก็ลงตนเอง และสักจะไม่ได้อยู่ในเราเลย
(1 ยอห์น 1:8)

เพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า (โรม 3:23)

ท่านสามารถเป็นคนชอบธรรมและรับของประทานคือชีวิตนิรันดร์จากพระเจ้าโดยการยอมรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่าน การเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์เป็นวิถีทางเดียว ที่จะได้รับความรอดและมีสิทธิ์ยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า

มิใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเอง แต่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่... (ทิตัส 3:5)

ด้วยว่านามอื่น (นอกจากนามพระเยซูคริสต์) ซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วได้ฟ้า (กิจการ 4:12)

เรา (พระเยซู) เป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา (ยอห์น 14:6)

หลังจากที่มนุษย์คนแรกคืออาดัมได้กระทำความบาปและสูญเสียความสัมพันธ์กับพระเจ้า จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่*จิตวิญญาณ*ของมนุษย์ทุกคนต้อง**บังเกิดใหม่** (ถูกสร้างใหม่) เพื่อที่จะสามารถเข้าใกล้พระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ และชื่นชมในชีวิตนิรันดร์กับพระองค์ *ไม่ใช่การเป็นสมาชิกของคริสตจักร* แต่เป็นการบังเกิดใหม่ต่างหาก เราจึงมีสิทธิ์ที่จะยืนและมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้า

ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ (ยอห์น 3:3)

แน่นอนว่าเราไม่สามารถเข้าไปในครรรค์ของมารดาอีกครั้งและคลอดออกมาเป็นครั้งที่สอง แล้วพระเยซูทรงหมายถึงอะไรล่ะ? การบังเกิดใหม่คือการทรงสร้างใหม่ของจิตวิญญาณมนุษย์โดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณของพระเจ้า ทันทีที่มนุษย์บังเกิดใหม่ ชีวิตของพระเจ้าก็ได้เข้าส่วนในคนนั้น ทำให้มนุษย์ตัวในของเขาสมบูรณ์และมีชีวิตนิรันดร์

ซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนัง และซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณ (ยอห์น 3:6)

การบังเกิดใหม่เกิดขึ้นผ่านทางพระเยซูคริสต์เท่านั้น

พระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์คือพระวาตะที่กลายเป็นเนื้อหนังเข้ามาในโลกนี้ พระเยซูผู้ทรงบังเกิดจากหญิงพรหมจารี ทรงเป็นพระเจ้าและมนุษย์

ในปฐมกาลพระวาตะ (พระเยซู) ดำรงอยู่ และพระวาตะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้า และพระวาตะทรงเป็นพระเจ้า (ยอห์น 1:1)

ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอล แปลว่า พระเจ้าทรงอยู่กับเรา (อิสยาห์ 7:14; มัทธิว 1:23)

พระเจ้าทรงปรากฏเป็นมนุษย์ ... มีชาวโลกเชื่อถือพระองค์ และพระองค์เสด็จขึ้นรับพระสิริ (1 ทิโมธี 3:16)

พระเยซูทรงมีชีวิตที่ไม่มีบาป – ไม่มีใครเป็นเช่นนั้นได้! พระองค์ทรงเต็มพระทัยที่จะเป็นเครื่องบูชา หลังพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อเป็นค่าไถ่สำหรับความบาปของเรา พระเยซูได้สิ้นพระชนม์และถูกฝัง และได้ทรงฟื้นคืนพระชนม์ในวันที่สามโดยพระเจ้าพระบิดา

พระเยซูนี้พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้คืนพระชนม์แล้ว ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพยานในข้อนี้ (กิจการ 2:32)

เราอ้างพยานว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระคริสต์ให้เป็นขึ้นมา ... (1 โครินธ์ 15:15)

(พระเยซู) ได้รับการบังไว้ด้วยฤทธาภาพ คือโดยการเป็นขึ้นมาจากความตาย ว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า (โรม 1:4)

หลังจากที่พระเยซูทรงฟื้นขึ้นจากความตาย พระองค์ทรงปรากฏแก่คนมากกว่าห้าร้อยคนในระหว่างสี่สิบวัน หลังจากนั้นพระองค์ได้ถูกรับขึ้นไปยังสวรรค์ และในเวลานี้ทรงสถิต ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพระบิดา

พระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์... ทรงถูกฝังไว้และวันที่สามพระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ ... ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่พวกพี่น้องกว่าห้าร้อยคนในคราวเดียว... (1 โครินธ์ 15:3-6)

(พระเยซู) ทรงแสดงพระองค์แก่คนพวกนั้นด้วยหลักฐานหลายอย่าง พิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ และได้ทรงปรากฏแก่เขาทั้งหลายระหว่างสี่สิบวัน... (กิจการ 1:3)

พระเจ้าทรงรับพระองค์ (พระเยซู) ขึ้นไปต่อหน้าต่อตาเขา และมีเมฆคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขา (กิจการ 1:9)

พระเจ้าทรงรับพระเยซูให้ขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า (มาระโก 16:19)

เมื่อพระเยซูทรงฟื้นขึ้นจากความตาย พระองค์ทรงมีชัยเหนือซาตาน ได้ทรงจัดเตรียมหนทางเดียวที่มนุษย์จะพ้นจากการครอบงำของความบาปและได้รับสิทธิที่จะยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าได้

ในเวลานี้พระเยซูทรงพระชนม์อยู่และสถิตในสวรรค์กับพระบิดา พร้อมทั้งจะประทานการบังเกิดใหม่และชีวิตนิรันดร์ให้กับทุกคน รวมทั้งท่าน ผู้ซึ่งเลือกที่จะต้อนรับพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและจอมเจ้านายในชีวิต

พระเจ้าทรงชุบให้พระองค์ (พระเยซู) เป็นขึ้นมาจากความตาย และให้สถิตเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรคสถาน ... (เอเฟซัส 1:20)

ด้วยเหตุนี้พระองค์ (พระเยซู) จึงทรงสามารถเป็นนิตย์ที่จะช่วยคนทั้งปวงที่ได้เข้ามาถึงพระเจ้า... เพราะพระองค์ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิตย์เพื่อช่วยทูลขอพระกรุณาให้คนเหล่านั้น (ฮีบรู 7:25)

บทที่ 4

บังเกิดใหม่เดี๋ยวนี้

วันนี้เป็นวันแห่งความรอดของท่าน! ท่านไม่ควรชักช้าอีกต่อไป!

บัดนี้เป็นเวลาอันชอบ นี้แน่ะ บัดนี้เป็นวันแห่งความรอด (2 โครินธ์ 6:2)

วันนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์ อย่าให้จิตใจของท่านดี้อัน (ฮีบรู 4:7)

ท่านทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่ (ยอห์น 3:7)

การบังเกิดใหม่เป็นของประทานจากพระเจ้าสำหรับท่าน ท่านไม่สามารถทำอะไรเพื่อจะได้รับท่านเพียงแค่ว่าโดยการเชื่อและปฏิบัติตามพระวาระของพระเจ้า โดยรู้ว่าพระเจ้าไม่เคยมุสา พระองค์จะทรงกระทำอย่างที่พระวาระของพระองค์กล่าวไว้

ด้วยว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมีใช้โดยตัวเราทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้ (เอเฟซัส 2:8-9)

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 3:16)

ไม่มีความบาปใดที่ทำให้ท่านแยกจากพระเจ้าได้นอกจากการปฏิเสธพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่าน

แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา (โรม 5:8)

สารพัดที่พระบิดาทรงประทานแก่เรา (พระเยซู) จะมาสู่เรา และผู้ที่มาหาเรา เราก็จะไม่ทิ้งเขาเลย (ยอห์น 6:37)

การบังเกิดใหม่เป็นการแสดงออกของหัวใจและปาก

ถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด (โรม 10:9)

การเชื่อในจิตใจของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า และเชื่อว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายนั้น จะมีผลให้การบังเกิดใหม่เกิดขึ้นทันทีที่ท่านยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของท่าน

พระวิญญาณบริสุทธิ์จะร่วมกับวิญญาณจิตของท่าน ที่จะประทานชีวิตและลักษณะธรรมชาติของพระเจ้าให้กับมนุษย์ตัวในของท่าน ในเวลานั้นวิญญาณจิตของท่านจะถูกสร้างใหม่และบริสุทธิ์ และพระองค์มอบสิทธิแก่ท่านที่จะยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าและมีชีวิตนิรันดร์

หลายคนถูกหลอกให้เชื่อว่าพวกเขาได้รับชีวิตนิรันดร์อย่างง่ายดาย โดยมีชื่ออยู่ในคริสตจักร หรือโดยทำสิ่งดี หรือทำตามประเพณีทางศาสนา อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการบังเกิดใหม่ตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์แล้ว ก็ไม่มีทางอื่นใดที่จะเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้า และไม่มีทางอื่นที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์ในแผ่นดินของพระเจ้า!

ดังนั้นถ้าท่านยังไม่เคยต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่าน หรือถ้าสงสัยว่าท่านเคยบังเกิดใหม่หรือไม่ ท่านต้องจัดการกับประเด็นนี้เดี๋ยวนี้ต่อพระผู้สร้างของท่าน ครั้งเดียวและมีผลตลอดไป ในเวลานี้จึงเลือกที่จะเข้าสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้า และเริ่มต้นชีวิตที่ครบบริบูรณ์เดี๋ยวนี้และตลอดไป!

ให้ออกเสียงอธิษฐานสารภาพสิ่งต่อไปนี้ เพื่อว่าท่านสามารถได้ยืนตัวท่านพูด ให้เชื่อทุกถ้อยคำด้วยใจ และท่านจะบังเกิดใหม่ทันที:

ข้าแต่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์

ข้าพระองค์มาหาพระองค์ในพระนามของพระเยซู

ข้าพระองค์เชื่อในจิตใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระองค์ และเชื่อว่าพระองค์

ทรงชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตาย

ข้าพระองค์ขอละทิ้งความบาป

ข้าพระองค์ขอละทิ้งอดีต

ข้าพระองค์ขอลกลับใจใหม่และหันจากความชั่ว

ข้าพระองค์ขอเลือกชีวิต!

เดี๋ยวนี้ข้าพระองค์ขอต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์ เป็นพระผู้ช่วยให้

รอดจากบาป จากนรก และจากอำนาจของซาตาน

ข้าพระองค์ขอยอมรับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์

นับแต่นี้ไปข้าพระองค์เป็นของพระองค์

ข้าพระองค์จะติดตามพระเยซูตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของข้าพระองค์

พระองค์ทรงเป็นผู้นำและผู้ชี้ทางของข้าพระองค์

ข้าพระองค์จะไม่มีความละอายในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า

ข้าพระองค์จะยอมรับพระองค์ต่อหน้ามนุษย์

ข้าพระองค์เชื่อเดี๋ยวนี้ว่าข้าพระองค์เป็นคริสเตียน!

พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เป็นพยานร่วมกับจิตวิญญาณของข้าพระองค์ว่าข้าพระองค์บังเกิด

ใหม่แล้ว

พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์!

ขอพระคุณพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ที่ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์และชีวิตที่ครบบริบูรณ์

แก่ข้าพระองค์!

ในพระนามพระเยซู อาเมน!

ชื่อ _____

วันที่ _____ เวลา _____

ขอต้อนรับสู่ครอบครัวของพระเจ้า

ขอแสดงความยินดีด้วย! เราชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านสู่ครอบครัวของพระเจ้า การต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดที่ท่านเคยทำมา ท่านมีชีวิตที่ได้รับการเลือก เดียวนี้พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของท่านตลอดนิรันดร์ และท่านเป็นบุตรของพระองค์! พระเยซูจะไม่ทรงละท่านหรือทอดทิ้งท่านเสีย

เดี๋ยวนี้จิตวิญญาณของท่านถูกสร้างใหม่แล้ว ท่านได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และสมบูรณ์ตลอดไป ท่านมีชีวิตใหม่พร้อมกับการเริ่มต้นใหม่!

เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่องไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น (2 โครินธ์ 5:17)

พระองค์ทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ แม้ว่าท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาป (เอเฟซัส 2:1)

วิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพได้... ดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าเราจะอยู่ในเขาทั้งหลาย และจะดำเนินในหมู่พวกเขา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นชนชาติของเรา (2 โครินธ์ 6:16)

การบังเกิดใหม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึก แต่ขึ้นอยู่กับความจริงที่ว่าท่านได้ประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้า เดียวนี้ท่าน “เป็นคนใหม่” ในพระเยซูคริสต์ และจะไม่พราดจากความรักของพระเจ้า พระบิดา ซาตานอาจจะหยิบยื่นความสงสัยเกี่ยวกับผลของการบังเกิดใหม่ของท่าน จงจำไว้ว่าท่านมีพระวจนะที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระบิดาสำหรับชีวิตนิรันดร์!

พระเจ้าจะไม่ตรัสมุสา... (ฮีบรู 6:18)

ทุก ๆ คนที่เชื่อถือพระองค์ (พระเยซูคริสต์) นั้น พระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของเขา (กิจการ 10:43)

ผู้ที่วางใจในพระบุตร (พระเยซูคริสต์) ก็มีชีวิตนิรันดร์... (ยอห์น 3:36)

เพื่อแสดงให้เห็นถึงการบังเกิดใหม่ของท่าน ให้เราพิจารณาถึงทารกที่เกิดจากแม่ที่ไม่ต้องการมีบุตร ตอนนี้ให้จินตนาการถึงครอบครัวที่ดีที่สุด: ครอบครัวที่รักพระเจ้าและรักมนุษย์ ครอบครัวที่มีชีวิตแห่งการให้! ครอบครัวนี้รักทารกที่ถูกปฏิเสธ สุดท้ายได้รับทารกมาเลี้ยงเป็นบุตรของตน เขาได้ให้ทารกใช้นามสกุลของเขา และใส่ใจทารกราวกับว่าทารกนั้นเป็นลูกของเขาเอง

อะไรเกิดขึ้นในฉากนี้? ดูราวกับว่าทารกได้บังเกิดใหม่ ได้รับพ่อแม่คู่อื่นๆ พร้อมกับมรดกใหม่! เพราะเหตุใด? ไม่ใช่เพราะว่าทารกได้ทำสิ่งใดที่สมควรจะได้รับสถานะเช่นนั้น แต่เพราะพ่อแม่คู่นั้นที่รักเด็กและรับเขามาเลี้ยงดู ความรับผิดชอบของทารกไม่ใช่ต้องจ่ายตอบแทน แก่พ่อแม่คู่นั้น แต่ตอบสนองต่อการบังเกิดใหม่โดยยอมรับทุกสิ่งจากครอบครัวใหม่ด้วยใจสำนึกบุญคุณ

เช่นเดียวกับการบังเกิดใหม่ของท่าน ก็โดยการรับทุกสิ่งซึ่งได้จัดเตรียมไว้สำหรับท่าน ขอให้เริ่มต้นปฏิบัติเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้า แบ่งปันสิทธิพิเศษและความรับผิดชอบในมรดกใหม่ของท่าน!

ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้า ให้เราทั้งหลายร้องเรียกพระเจ้าว่า "อับบา" คือพระบิดา (โรม 8:15)

พระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า และถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้ว เราก็เป็นทาส คือเป็นทาสของพระเจ้า และเป็นทาสร่วมกับพระคริสต์... (โรม 8:16, 17)

ดูเถิด พระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไร ที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า... (1 ยอห์น 3:1)

ให้ความสนใจต่อพระวาระของพระเจ้า

ตอนนี้ท่านได้บังเกิดใหม่แล้ว จิตวิญญาณของท่านก็ใหม่ แม้ว่าร่างกายและจิตใจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็ตาม อย่างไรก็ตามเมื่อท่านได้เชื่อและยอมรับพระวาระของพระเจ้าทุกวัน จิตใจของท่านจะค่อยๆ ได้รับการเปลี่ยนใหม่ มีการพัฒนาไปสู่ความเห็นพ้องของจิตใจและจิตวิญญาณที่บังเกิดใหม่ของท่าน

ความสัมพันธ์ของจิตใจและจิตวิญญาณโดยผ่านพระวาระของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ จะทำให้ท่านเข้มแข็งในการควบคุมร่างกายของท่าน และที่จะเชื่อฟังน้ำพระทัยของพระบิดาแห่งสวรรค์

เหตุฉะนั้นอย่าให้บาปครอบงำกายที่ต้องตายของท่าน ซึ่งทำให้ต้องเชื่อฟังตัณหาของกายนั้น (โรม 6:12)

ขอวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต... อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ ... (โรม 12:1, 2)

พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูง เหตุฉะนั้นท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิด (1 โครินธ์ 6:20)

ในเวลานี้พระวาระของพระเจ้าคือพระคัมภีร์ได้กลายเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตของท่าน ซึ่งท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกสถานการณ์ เมื่อนำพระวาระไปปฏิบัติด้วยความรัก พระวาระก็จะนำชัยชนะมาให้ท่านเสมอ

การเชื่อฟังพระวาระของพระเจ้าก่อให้เกิดความช่วยเหลืออย่างอัศจรรย์ในชีวิตของท่าน และถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายท่าน ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะต่อต้านท่านได้!

จงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจนแล้ว เป็นคนงานที่ไม่ต้องอาย ใช้พระวาระแห่งความจริงอย่างถูกต้อง (2 ทิโมธี 2:15)

พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า...เพื่อคนของพระเจ้าจะพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง (2 ทิโมธี 3:16, 17)

พระวาระของพระเจ้าเป็นถ้อยคำที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งถูกประทับตราโดยพระโลหิตของพระเยซู พระพรที่กล่าวในพระวาระนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่าน พระเจ้าทรงปรารถนาให้ท่านที่เป็นบุตรของพระองค์ได้รับประสบการณ์แห่งความชื่นชมยินดีอย่างเต็มเปี่ยมตลอดชีวิตในโลกนี้ เช่นเดียวกับในยุคที่จะมาถึง

เมื่อท่านได้พบข้อพระคัมภีร์ที่ได้กล่าวถึงว่าในพระคริสต์ท่านเป็นใครและท่านมีอะไร ก็จงเชื่อตามนั้นและยอมรับด้วยปากของท่าน จงปฏิเสธที่จะพูดตรงข้ามกับสิ่งที่พระวาระของพระเจ้าได้ประกาศเกี่ยวกับตัวท่าน! ให้ยืนยันพระสัญญาและความจริงเหล่านั้นอย่างมั่นคง แล้วพระสัญญาเหล่านี้จะกลายเป็นจริงในชีวิตท่าน

ถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงลอยไปลงทะเล’ และมีได้สงสัยในใจ แต่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ตามที่สั่งนั้น ก็จะเป็นตามนั้นจริง (มาระโก 11:23)

ขออนุญาตให้เราที่จะช่วยในการฟื้นความคิดของท่านขึ้นใหม่และช่วยท่านให้เติบโตขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า โดยขอให้ท่านประกาศสิ่งต่อไปนี้ :

ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงรอด (โรม 10:9)

ข้าพเจ้าได้บังเกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่จากพันธมตะ แต่จากพันธมตะคือด้วยพระวาระของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่ (1 เปโตร 1:23)

ชื่อของข้าพเจ้าถูกจดไว้ในหนังสือชีวิตของพระเมษโปดก (วิวรณ์ 21:27)

ข้าพเจ้าเป็นความสว่างของโลก (มัทธิว 5:14)

พระองค์ได้ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากอำนาจของความมืด และได้ทรงย้ายข้าพเจ้ามาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์ (โคโลสี 1:13)

ร่างกายของข้าพเจ้าเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์... เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของข้าพเจ้า (1 โครินธ์ 6:19, 20)

ข้าพเจ้าได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ (โรม 12:2)

พระเจ้ามิได้ทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวให้ข้าพเจ้า แต่ได้ทรงประทานจิตที่กอปรด้วยฤทธิ์ความรัก และการบังคับตนเองให้แก่ข้าพเจ้า (2 ทิโมธี 1:7)

ข้าพเจ้ามีพละนามัยสมบูรณ์และเจริญสุขทุกประการ อย่างจิตวิญญาณของข้าพเจ้าที่จำเริญอยู่นั้น (3 ยอห์น 2)

ข้าพเจ้าละความกระวนกระวายของข้าพเจ้าไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยข้าพเจ้า (1 เปโตร 5:7)

พระเจ้าจะไม่ละข้าพเจ้าหรือทอดทิ้งข้าพเจ้าเลย (ฮีบรู 13:5)

ข้าพเจ้าดำเนินโดยความเชื่อ มิใช่ตามที่ตามองเห็น (2 โครินธ์ 5:7)

ข้าพเจ้าลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสีย และโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้า (ฟิลิปปี 3:13)

ผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม และการรู้จักบังคับตน (กาลาเทีย 5:22, 23)

ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า (ฟิลิปปี 4:13)

ข้าพเจ้ารักพระองค์ เพราะพระองค์ทรงรักข้าพเจ้าก่อน (1 ยอห์น 4:19)

ข้าพเจ้าจะจำเริญและบริบูรณ์ไปด้วยความรัก (1 เธสะโลนิกา 3:12)

ข้าพเจ้าเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น ไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้น (ยากอบ 1:22)

พระองค์ผู้ทรงอยู่ในข้าพเจ้าเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก (1 ยอห์น 4:4)

ข้าพเจ้าน้อมใจยอมฟังพระเจ้า ข้าพเจ้าต่อสู้กับมารโดยพระนามของพระเยซูและโดยพระวจนะของพระเจ้า และมันจะหนีข้าพเจ้าไป (ยากอบ 4:7)

ข้าพเจ้าจะประดับกายด้วยพระเยซูคริสตเจ้า และไม่จัดเตรียมอะไรไว้บำรุงบำเรอตัณหาของเนื้อหนัง (โรม 13:14)

ข้าพเจ้าวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของข้าพเจ้า และไม่พึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง ข้าพเจ้ายอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของข้าพเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้อำนาจของข้าพเจ้าราบรื่น (สุภาษิต 3:5, 6)

ข้าพเจ้ามีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์ (เอเฟซัส 6:10)

พระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่ข้าพเจ้าขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ (ฟิลิปปี 4:19)

ข้าพเจ้าเป็นทูตของพระคริสต์และแบ่งปันความจริงแห่งแผ่นดินของพระเจ้ากับผู้อื่น ด้วยใจกล้าหาญ (2 โครินธ์ 5:20)

ข้าพเจ้าชนะด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดกและเพราะคำพยานของข้าพเจ้า (วิวรณ์ 12:11)

ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายข้าพเจ้า ใครจะขัดขวางข้าพเจ้า? (โรม 8:31)

ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในข้าพเจ้าแล้ว จะทรงกระทำให้สำเร็จ (ฟิลิปปี 1:6)

ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา (ฟิลิปปี 4:4)

ข้าพเจ้าแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ (มัทธิว 6:33)

เมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของข้าพเจ้าทรงปรากฏ ขณะนั้นข้าพเจ้าก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วย (โคโลสี 3:4)

ขอให้เริ่มต้นที่จะใช้เวลากับพระวาระของพระเจ้าในทุกๆ วัน ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษของท่าน และเป็นความรับผิดชอบของท่านในฐานะเป็นคริสเตียนใหม่ ขอให้วางตัวเองอย่างมั่นคงในพระสัญญาของพระเจ้า มองเห็นตัวเองในฐานะผู้ที่มีชัยชนะมากกว่าผู้พ่ายแพ้ เช่นเดียวกับที่อาหารฝายร่างกายจะบำรุงเลี้ยงร่างกายของท่าน พระวาระของพระเจ้ายิ่งจะทำให้จิตวิญญาณและจิตใจของท่านเข้มแข็ง

เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้ำนมฝายวิญญาณอันบริสุทธิ์ เพื่อโดยน้ำมนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเจริญขึ้นสู่ความรอด (1 เปโตร 2:2)

การใส่ใจในพระวาระของพระเจ้าจะทำให้ความเชื่อในพระเจ้าพัฒนาขึ้นและความสามารถในการรับจากพระเจ้าเพิ่มมากขึ้น

ความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์ (โรม 10:17)

แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็นที่ยอพระทัยของพระเจ้ายิ่งไม่ได้เลย เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์ (ฮีบรู 11:6)

ดำเนินในความสว่างแห่งชีวิต

เมื่อท่านได้บังเกิดใหม่แล้ว ท่านก็ควรดำเนินในความสว่างทุกวันโดยเชื่อฟังพระวามะของ พระเจ้าซึ่งท่านได้เรียนรู้ โดยการปฏิบัติอย่างสัตย์ซื่อตามความจริงทุกอย่างที่ได้รับการเปิดเผย ก็จะทำให้ท่านมีสติปัญญามากขึ้นและรับพระพรอย่างมาก!

พระเยซูจึงตรัสกับพวกยิวที่ศรัทธาในพระองค์แล้วว่า “ถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในคำของเรา ท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริง และท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะ และสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทย” (ยอห์น 8:31, 32)

เรา (พระเยซู) เป็นความสว่างของโลก ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมี ความสว่างแห่งชีวิต (ยอห์น 8:12)

แต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวามะนั้น ไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้น (ยากอบ 1:22)

พระเจ้าไม่เพียงแต่ปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์กับบุตรของพระองค์เท่านั้น แต่ทรงปรารถนาที่จะมีสามัคคีธรรมด้วย เสียงเรียกร้องจากหัวใจของพระบิดาแห่งสวรรค์จะเป็นจริงโดย ผ่านความสนิทสนมที่มาจาก การอธิษฐาน

ยิ่งกว่านั้นการร้องทูลต่อพระบิดาด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูจะทำให้พระองค์ตอบสนองความต้องการของท่านได้โดยตรง การสามัคคีธรรมกับพระบิดาเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรับประสบการณ์แห่งพระพรจากสวรรค์ในขณะที่ท่านอยู่ในโลกนี้

ถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา (นามของพระเยซู) พระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่าน (ยอห์น 16:23)

จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอนกับการขอพระคุณ (ฟิลิปปี 4:6)

ในฐานะเป็นบุตรที่เชื่อฟังของพระเจ้า ท่านสามารถมีชัยชนะในทุกสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถก้าวไปสู่การเติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยติดตามพระเยซูอย่างมั่นคง

ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ท่านควรเข้าร่วมในการประชุมนมัสการในคริสตจักรท้องถิ่น ซึ่งเป็นที่ที่พระเยซูได้รับการยกย่องและพระวอนะของพระเจ้ายกได้รับการประกาศออกไปด้วยสิทธิอำนาจและฤทธิ์อำนาจ

อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้น ... (ฮีบรู 10:25)

ท่านควรได้รับบัปติสมาในน้ำตามที่พระเยซูได้บัญชาไว้ด้วย ซึ่งเป็นเครื่องหมายของการทิ้งชีวิตเก่าและสวมชีวิตใหม่ในพระคริสต์

เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา ให้รับ บัปติสมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ (มัทธิว 28:19)

เราถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัปติสมาเข้าส่วนในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระองค์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน (โรม 6:4)

การมีชีวิตในความสว่างคือการเดินในความรักของพระเจ้า การมีชีวิตที่บังเกิดใหม่จะทำให้ลักษณะธรรมชาติของท่านสำแดงถึงความรักของพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ ท่านก็สามารถมีชีวิตที่ไม่เห็นแก่ตัว นำพระพรที่ยิ่งใหญ่ไปสู่ผู้อื่น และรับความสำเร็จในชีวิต! ความรักจะสร้างท่านอย่างที่ใจของท่านปรารถนา การเดินตามกฎแห่งรักจะทำให้ท่านไม่ล้มเหลว!

ความรักของพระเจ้าได้หลังเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว (โรม 5:5)

ผู้ที่รัก...ก็อยู่ในความสว่าง... (1 ยอห์น 2:10)

ความรักไม่มีวันสูญสิ้น... (1 โครินธ์ 13:8)

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตระหนักว่าแม้เราจะเป็นคริสเตียน เราก็ไม่ได้มีข้อยกเว้นว่าเราจะไม่กระทำผิด เช่นเดียวกันเมื่อเราเกิดมาเราก็ไม่ได้โตเป็นผู้ใหญ่ทันที การเติบโตฝ่ายวิญญาณก็ไม่ได้แสดงผลทันทีทันใดเช่นกัน

โดยเฉพาะในช่วงปีแรกๆ ของการเดินไปกับพระเจ้า ท่านอาจจะไม่สามารถดำเนินชีวิตตามมาตรฐานของพระวจนะพระเจ้า ท่านก็ไม่ต้องรู้สึกท้อใจ! ท่านยังคงเป็นบุตรของพระเจ้า และพระองค์ก็จะทรงรื้อฟื้นความสนิสนมในการสามัคคีธรรมกับพระองค์ขึ้นใหม่ด้วยความรัก

เมื่อท่านได้ล้มเหลว ก็ให้ท่านขอการยกโทษจากพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ในทันที โดยให้รู้ว่าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อตามที่กล่าวในพระวจนะของพระองค์ว่าพระองค์จะทรงชำระท่านให้บริสุทธิ์และจะทรงลบความทรงจำในเรื่องความผิดของท่านออกไปทั้งหมด และขอให้ท่านยกโทษให้ตัวเองเสมอ ให้ดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความยินดี และรู้ว่าท่านกำลังเติบโตขึ้นในพระคุณและการรู้จักพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา!

ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น (1 ยอห์น 1:9)

บทที่ 8

ส่งต่อความสว่าง

งานของท่านขณะที่อยู่ในโลกนี้คือการประกาศข้อเสนอที่มหัศจรรย์ของพระเจ้าในเรื่องชีวิตที่ครบบริบูรณ์ให้ผู้อื่นทราบ จงเลือกที่จะเป็นพระพร!

จงส่งต่อความสว่างแห่งพระวาระของพระเจ้าในหนังสือเล่มนี้ให้กับคนอื่นที่ยังไม่ได้บังเกิดใหม่ หรือให้ผู้ที่ไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ของเขากับพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ ในฐานะเป็นทูตของพระคริสต์ ท่านจะมีอิทธิพลต่อจุดหมายปลายทางนิรันดร์ นำคนจากความมืดมาสู่ความสว่างนิรันดร์!

ท่านทั้งหลายได้รับเปล่าๆ จงให้เปล่าๆ (มัทธิว 10:8)

เหตุฉะนั้นทุกคนที่จะรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะรับผู้นั้นต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ (มัทธิว 10:32)

การเลือกชีวิตของพระคริสต์ ก็คือ ก้าวไปและดำเนินชีวิตที่เป็นจริง!

เลือกชีวิตและมีชีวิต!

ข้าแต่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์

ข้าพระองค์มาหาพระองค์ในพระนามของพระเยซู

ข้าพระองค์เชื่อในจิตใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระองค์ และเชื่อว่าพระองค์ทรงชุบ

พระเยซูขึ้นมาจากความตาย

ข้าพระองค์ขอละทิ้งความบาป

ข้าพระองค์ขอละทิ้งอดีต

ข้าพระองค์ขอกลับใจใหม่และหันจากความชั่ว

ข้าพระองค์ขอเลือกชีวิต!

เดี๋ยวนี้ข้าพระองค์ขอต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์ เป็นพระผู้ช่วยให้รอดจาก

บาป จากนรก และจากอำนาจของซาตาน

ข้าพระองค์ขอยอมรับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์

นับแต่นี้ไปข้าพระองค์เป็นของพระองค์

ข้าพระองค์จะติดตามพระเยซูตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของข้าพระองค์

พระองค์ทรงเป็นผู้นำและผู้ชี้ทางของข้าพระองค์

ข้าพระองค์จะไม่มีความละอายในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า

ข้าพระองค์จะยอมรับพระองค์ต่อหน้ามนุษย์

ข้าพระองค์เชื่อเดี๋ยวนี้ว่าข้าพระองค์เป็นคริสเตียน!

พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เป็นพยานร่วมกับจิตวิญญาณของข้าพระองค์ว่าข้าพระองค์บังเกิดใหม่แล้ว

พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์!

ขอบพระคุณพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ที่ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์และชีวิตที่ครบบริบูรณ์แก่ข้าพระองค์!

ในพระนามพระเยซู อาเมน!

ชื่อ _____

วันที่ _____ เวลา _____

แนน แครคแลนด์รับใช้เต็มเวลาในพันธกิจข่าวประเสริฐ เธอได้ตอบสนองการทรงเรียกของ พระเจ้าเข้าสู่การรับใช้เมื่ออายุได้เพียง 8 ปี ในการเชื้อฟังกการทรงเรียกนั้น แนนกระตือรือร้นในการ รับใช้ใน งานด้านต่างๆ ในที่สาธารณะตั้งแต่ยังเยาว์วัย

ปัจจุบันนี้แนนและสามีของเธอเดินทางไปเยี่ยมพระกายของพระคริสต์ที่วทุกหนแห่ง โดยรับใช้ ด้านเสียงเพลงและการเทศนาเพื่อสั่งสอน ตักเตือน และปลอบประโลม สำแดงถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ และฤทธิ์อำนาจของพระองค์ผ่านการเทศนาพระวจนะ ถวายเกียรติแด่พระเยซู และตอบสนองความต้องการของผู้คน

นอกเหนือจากนี้ แนนได้รับใช้ในประเทศต่างๆ โดยวิธีการหลากหลาย รวมทั้งผ่านหนังสือ และ เทปคำสอน ความปรารถนาอย่างแรงกล้าของเธอคือที่จะปรนนิบัติรับใช้ด้วยความสว่างที่ฉายแสง อยู่เสมอ เพื่อเตรียมพร้อมผู้คนสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า!

พันธกิจแนน แครคแลนด์

Post Office Box 77, Jackson, MS 39205

(601) 355-7777